



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
22 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ข่าวหุ้น, ประชาไท, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, nationtv, newtv, innnews, thebangkokinsight, sondhitalk, tnnthailand, 77kaoded, sanook)

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 123,420,442 ราย เสียชีวิต 2,721,391 ราย รักษาหาย 99,406,614 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 116 สถานการณ์ในประเทศ 20 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 119 ราย แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 112 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 27,713 ราย รักษาหายแล้ว 26,512 ราย ยังรักษาอยู่ 1,111 ราย ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 90 ราย

มาตรการของ ศบค. สร. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, thebangkokinsight, tnnthailand)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวผ่านรายการ "PM Podcast นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่อง" ตอนหนึ่งว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ตนและคณะรัฐมนตรีได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกคนไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ ขอให้มั่นใจในคุณภาพของวัคซีน ซึ่งเริ่มฉีดมาตั้งแต่ 28 ก.พ. และจะมีมาตรการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวที่กักตัวที่สนามกอล์ฟ เรือยอร์ช โดยก.การท่องเที่ยวฯ จะเสนอแผนให้ชาวต่างชาติกักตัวในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ ส่วนการระบอบที่ตลาดบางแค และสถานกักกันของด่านตรวจคนเข้าเมือง ขณะนี้สธ.ติดตามอย่างใกล้ชิด ขอให้เชื่อมั่นทุกอย่างยังควบคุมได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, newtv, ไอเอ็นเอ็น, thaiPBS, thailandplus, thestandard, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขณะนี้วัคซีนซิโนแวค 800,000 โดส มาถึงประเทศไทยแล้ว โดยจะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศและประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและมีการระบาดโดยเร็ว

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม ระบุ อภ.จะตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ หลังจากนั้นกรมควบคุมโรคจะกระจายไปยังหน่วยบริการและสถานพยาบาลเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ล่าสุด อภ.กำลังจัดหาวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 5 ล้านโดส ซึ่งจะทยอยส่งช่วงเดือนเม.ย. - มิ.ย. 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่ม โดยมีเพียงซิโนแวคที่ส่งมอบให้ได้ช่วง เม.ย.-พ.ค. อยู่ระหว่างเจรจา ส่วนรายอื่นส่งได้ไตรมาส 3-4 ซึ่งเวลานั้นไทยจะมีวัคซีนจำนวนมากจากการผลิตเองแล้ว และหากอนาคตมีข้อมูลว่าวัคซีนใช้การไม่ดีกับเชื้อกลายพันธุ์ หรือมีเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่รุนแรงกว่า บริษัทผู้ผลิตวัคซีนต้องผลิตรุ่นใหม่ออกมา ดังนั้น ยังสามารถพิจารณาได้ตอน ก.ย.-ต.ค.-พ.ย. ทั้งนี้ ขอให้ถือว่าการฉีดวัคซีนเป็นหน้าที่เหมือนการใส่หน้ากาก ต้องฉีดให้ได้ 80-90% เพื่อร่วมมือกันปิดการระบาดครั้งนี้ ส่วนอาการแพ้ เป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อวัคซีน อาการไข้ ปวด บวมบริเวณที่ฉีดเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าร่างกายตอบสนองการรับวัคซีน ซึ่งขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนที่ตอบสนองไม่เหมือนกัน ดังนั้นมีข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลที่มีประวัติการแพ้วัคซีนหรือยามาก่อน ให้ระมัดระวังหรือชะลอการฉีดไปก่อน หรือหากจะฉีดขอให้มีการเฝ้าสังเกตอาการนานขึ้นภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, อินโฟเควสท์, nationtv, acnews.)

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.เริ่มฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงใน 13 จังหวัดเป้าหมายระยะแรก ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 18 มี.ค. 2564 รวม 61,791 ราย เป็นชาย ร้อยละ 35.5 หญิง ร้อยละ 64.5 อายุเฉลี่ย 44 ปี โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ประมาณร้อยละ 50.25 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า รวม อสม. ร้อยละ 11.08 ผู้มีโรคประจำตัวร้อยละ 6.26 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไปร้อยละ 32.39 และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.02 มีรายงานเป็นผื่นลมพิษ 2 รายหลังฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ในการฉีดวัคซีนทั่วไป นอกจากนี้ มีผลการวิจัยยืนยันชัดเจนว่าวัคซีนโควิดช่วยลดการป่วยและลดการเสียชีวิต และยังมีข้อสังเกตในกลุ่มผู้เสียชีวิตในการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งเป็นชายถึง 22 ราย ส่วนหญิงพบเพียง 7 ราย ขณะที่ผู้ที่รับการฉีดวัคซีนเป็นหญิงมากกว่าชาย จึงขอเชิญชวนผู้ชายในพื้นที่เป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อได้รับการนัดหมาย เพื่อลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต และลดการป่วยที่ต้องนอนรพ. นอกจากนี้ นักวิชาการยังเชื่อว่าวัคซีนจะช่วยลดการแพร่โรคในครอบครัวได้ หากพ่อแม่ฉีดวัคซีนแล้ว แม่ได้รับเชื้อแต่เชื้อจะน้อยลง ไม่สามารถแพร่เชื้อให้คนในครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, อินโฟเควสท์, thaigov

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า กรมฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ “อสม.พร้อม ชวนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกัน

ประเด็นข่าว

โควิด 19” เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ เพื่อระดมพลัง อสม.กว่า 1,050,000 คนทั่วประเทศ ร่วมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนชาวไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทดสอบความปลอดภัยของการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 5 คน เป็นเวลา 5 วัน พบทั้งหมดหายป่วยและกลับบ้านภายใน 5 วัน โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน ได้ขยายผลการทดสอบในหลายจังหวัดรวม 271 ราย พบว่ามีถึง 252 ราย ที่ใช้ฟ้าทะลายโจรแล้วหายป่วยและกลับบ้านได้ภายใน 5 วันเช่นเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้พุทธศาสนิกชนที่ออกไปทำบุญที่วัดเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เมื่อกลับถึงบ้านต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดคนในครอบครัว และโหลดแอปฯ หมอชนะ เพื่อใช้ในการติดตามไทม์ไลน์ ช่วยให้การสอบสวนควบคุมโรคและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, thailandplus

-กรมอนามัย ย้ำผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำแนะนำของสธ.อย่างเคร่งครัด พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ เช่น ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ขนส่งสาธารณะ โดยต้องเข้มมาตรการป้องกันและประเมินตนเองตามมาตรฐานกรมอนามัยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี เผยผลตรวจพนักงานห้างสรรพสินค้าย่านบางใหญ่ 520 ราย เชื่อมโยงผู้ป่วยโควิด 19 ไม่พบเชื้อทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ออกจาก.พ.ศิริราชกลับมาพักฟื้นที่บ้าน จ.อ่างทอง โดยติดป้ายประกาศงดเยี่ยม เนื่องจากอยู่ในระหว่างพักฟื้นและทำกายภาพบำบัด และเพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้สำรวจความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ รพ.อ่างทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, thebangkokinsight, จส.100, 77kaoded)

-รพ.สมุทรสาคร เริ่มฉีดวัคซีนแอสตราเซนคาให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่ได้รับการฉีดคนแรก คือ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา ส่วนวัคซีนซิโนแวค เป้าหมาย 35,000 คนฉีดครบแล้ว จะเริ่มฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 22 มี.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, อินโฟเควสท์, จส.100, ศูนย์ข่าวเปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, sanook, mcot)

-กทม. ร่วมกับ สธ. จัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่วัดนิมานรดี เขตภาษีเจริญ หลังตลาดบางแค เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มสัมผัสเสี่ยง ประชาชนบริเวณชุมชนใกล้เคียงตลาดบางแคหรือวัดนิมานรดี เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ฟรีถึงวันที่ 22 มี.ค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiPBS

-น.ส.รุจิรา อารินทร์ ผอ.เขตบางแค ขอความร่วมมือประชาชนที่รับบัตรคิวตรวจคัดกรอง COVID-19 ล่วงหน้า มารับการตรวจตามวันเวลาที่กำหนด โดยก่อนหน้านี้ได้ขยายจุดตรวจเป็น 2 แห่ง คือ สวนสาธารณะข้างห้ามสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค และโลตัส บางแค แต่หากประชาชนไม่มาตรวจอาจลดจุดบริการเหลือแห่งเดียว โดยจะให้บริการจนถึงวันที่ 26 มี.ค.นี้ ขณะที่ผู้รับบริการฉีดวัคซีนในกทม.แล้ว 9,302 คน คิดเป็นร้อยละ 28.19

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ตลาดเป็นจุดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในไทย พบว่ามีความเชื่อมโยงกับตลาดต่างๆ แต่ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุ มีตลาดลงทะเบียนเข้ารับบริการประเมินในแพลตฟอร์ม Thai Stop covid เพียง 1,300 แห่ง คิดเป็น 75% ที่เหลือต้องให้ท้องถิ่นไปตรวจสอบและนำเข้าสู่ระบบการประเมิน โดย 1,300 แห่ง ผ่านการประเมินประมาณ 2 ใน 3 ทั้งนี้ การติดเชื้อหลักๆ มาจาก 1.การลงทะเบียนคนเข้า-ออก การไม่ทำทะเบียนของผู้ค้า ผู้ทำงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว 2.การจัดการให้มีการเว้นระยะห่าง ลดการแออัด ทำได้ไม่ดี และ 3.ระบบระบายอากาศไม่ดี นอกจากนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมคนทำงานในตลาดและผู้ไปใช้บริการ พบว่าสวมหน้ากากสม่ำเสมอมากกว่า 80% แต่ไม่ถึง 90% และยังไม่ใส่ถุงมือ

2.รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, js100, ศูนย์ข่าวเปซิฟิก)

-ปทุมธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 9 ราย ไทม์ไลน์พ่อค้าขายผลไม้ น้ำผลไม้ปั่น ติดเชื้อหลังตรวจครั้งที่ 2... นครปฐม พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย จากคลัสเตอร์บางแค ... สุพรรณบุรี ค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแม่ค้า 250 ราย พบผู้ป่วย 1 ราย... สมุทรปราการ พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย กักตัวอีก 400 คน... ราชบุรี พบติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ชายฝึกที่ตลาดย่านบางแค มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 4 คน อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้ว... ยโสธร พบผู้ติดเชื้อคนแรก ของจังหวัด เป็นหญิง อายุ 20 ปี อาชีพพนักงานโรงงานแปรรูปกุ้ง อ.เมืองสมุทรสาคร นั่งรถตู้เดินทาง 4 จังหวัด... นนทบุรี พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็น

ประเด็นข่าว

นักศึกษาชายไทย อายุ 20 ปี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ เรียนที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปกินกาแฟที่ร้านสตาร์บัคส์ ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต และนั่งรถแท็กซี่ไปกินข้าวหมูแดงที่ร้านชื่อดัง ห่างจากตลาดบางแค ประมาณ 1 กม.

3. ความเสี่ยงต่อเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard

-ไทยมีความเสี่ยงต่อการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ เพราะต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ขณะที่วัคซีนสามารถป้องกันอาการป่วยรุนแรงได้ จึงต้องเร่งจัดหาวัคซีนที่หลากหลายมาฉีดให้ครอบคลุม โดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญ เนื่องจากวัคซีน AstraZeneca มีประสิทธิภาพต่อเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ (B.1.351) เพียง 10.4% ทั้งนี้ ไทยเคยมีรายงานตรวจพบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ในผู้ป่วย 1 รายในสถานกักกันโรคของรัฐเมื่อต้นเดือน ก.พ. ซึ่งในอนาคตเมื่อมีการเปิดประเทศมากขึ้นจะทำให้มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายของสายพันธุ์นี้ไปทั่วโลก

4. ข่าวปลอมพบการติดเชื้อที่วัดสังฆทาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-กรณีมีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่วัดสังฆทาน 300 ราย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรมควบคุมโรค พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ และเป็นข้อความเดิมที่มีการแชร์เมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการออกตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างในวัดสังฆทานเท่านั้น ขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. โปสตัดเฟซบุ๊กว่า ข้อความที่มีการส่งต่อกรณีตรวจพบพระ เณร แม่ชี และผู้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ติดเชื้อโควิด 19 ประมาณ 300 คน และกรณีแถววัดสังฆะระบาดหนัก ไม่ให้แวะตลาดพระราม 2 ตลาดถนนเอกชัย ถ.บางบอน ตลาดวัดไทร ได้สอบถามสธ.แล้ว เป็นข้อมูลเท็จ

5. คลัสเตอร์บางแค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-กทม. เปิดใหม่ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย โดยคลัสเตอร์ตลาดบางแค รายที่ 976-1,098 แยกเป็น คนไทย 55 ราย ลูกจ้างชาวต่างชาติ 44 ราย รายที่ 976-1,097 ส่วนใหญ่จะเดินทางไปตลาด และสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ เช่น ตลาดบางแค ตลาดคลองขวาง ตลาดวันเดอร์ ตลาดแสงฟ้า ตลาดพรพรรณ ตลาดท่าข้าม วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี วัดพุน้อย จ.ลพบุรี สวนสันติพร ตลาดบางบอน ธนาคารธนชาติ และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม 69 เซเวน สำหรับรายที่ 1,098 เป็นนักท่องเที่ยวชายชาวอัลจีเรีย ไปคลินิก สุวรรณภูมิ ศาลแขวงสมุทรปราการ ตม.บางเขน

6. การฉีดวัคซีนใช้ขวดใหญ่และวัคซีนโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พญ.สุชาดา เจียมศิริ ผอ.กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กล่าวว่า การให้วัคซีนใช้ขวดใหญ่จะเริ่มเดือนพ.ค.-ส.ค. และวัคซีนโควิดคาดว่าจะเริ่มฉีดจำนวนมากตั้งแต่เดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกัน หากได้รับวัคซีนใช้ขวดใหญ่ก่อนให้วันไป 4 สัปดาห์ค่อยฉีดวัคซีนโควิด แต่หากได้รับวัคซีนโควิดก่อนจะต้องดูว่าเป็นของบริษัทใด ถ้าแอสตราเซนecaจะเว้นช่วงเข็มแรกกับเข็มที่สองประมาณ 12 สัปดาห์ สามารถฉีดวัคซีนใช้ขวดใหญ่คั่นกลางได้ แต่ถ้าเป็นซิโนแวคจะฉีดให้ครบ 2 เข็มก่อน แล้วเว้นไปอีก 4 สัปดาห์ค่อยฉีดวัคซีนใช้ขวดใหญ่

7. ชาวเมียนมาอพยพเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สภ.เสาหิน และรพ.สต.โพซอ เดินทางไปรับผู้ขอลี้ภัยจากเมียนมา 5 คน ได้แก่ 1.นางมิ่งมิ่งหม่อ อายุ 43 ปี ข้าราชการครู ภรรยา นายอุแอลมองโง่ อดีตชุมชนตรีนัฐคะยา 2.นพ.จ่อไซ่ อายุ 30 ปี แพทย์รพ.แม่แจ๊ะ รัฐคะยา 3.นางสุนัน คำวิน อายุ 22 ปี ข้าราชการครู 4.นายแยกหม่อง อายุ 16 ปี และ 5.ด.ช.หม่องทูซีไป อายุ 10 ปี ทำการคัดกรองโรคโควิด ตรวจสอบสุขภาพ และจัดสถานที่รองรับ โดยมีผู้ขอลี้ภัยผ่านทางบ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง รวม 10 รายแล้ว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ประชาไท, acnews

-กรุงเทพโพลล์ สสำรวจเรื่อง ปลดล็อกกัญชา...สู่พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย พบประชาชนร้อยละ 64.5 ระบุว่า ทราบข่าวการปลดล็อกให้ปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละ 6 ต้น โดยร้อยละ 52.3 ไม่ทราบรายละเอียดเรื่องการปลูก ร้อยละ 30.4 ระบุว่า ต้องมีการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนจึงขออนุญาตปลูกได้ และร้อยละ 17.3 เข้าใจว่าปลูกได้อย่างเสรี ขณะที่ร้อยละ 35.5 ระบุว่า ยังไม่ทราบข่าว โดยร้อยละ 53.3 ระบุ การอนุญาตให้ปลูกครัวเรือนละ 6 ต้น ไม่เพียงพอต่อการสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สำหรับประเด็นการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อผลักดันกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ร้อยละ 71.3 ระบุ ควรให้ความรู้กับผู้ที่ต้องการปลูกและหาตลาดรองรับ ร้อยละ 47.5 ระบุ ควรปรับเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และร้อยละ 44.7 ระบุ ควรสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจผลิตสินค้าแปรรูปจากกัญชา ส่วนสิ่งที่ประชาชนกังวลมากที่สุดจากการอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้บ้านละ 6 ต้น ร้อยละ 44.7 ระบุ หากควบคุมไม่ดีอาจมีการลักลอบนำไปเสพ จำหน่ายเป็นสารเสพติด ร้อยละ 17.2 ระบุ ผู้ที่ไม่รู้หลักเกณฑ์ในการปลูกอาจทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว และร้อยละ 16.2 ระบุ อาจทำให้มีคนหันมาเสพยามากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในทางการแพทย์

ประเด็นข่าว

แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในรพ.สต. ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน โดยเขตฯ 7 เข้าร่วมโครงการ 29 แห่ง ผ่านการประเมิน 15 แห่ง เริ่มปลูกแล้ว 3 แห่ง จ.มหาสารคาม ได้ส่งเสริมกัญชาในระดับครัวเรือน โดยให้รพ.สต.ที่ไม่มีแพทย์แผนไทย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย 1 แห่งต่ออำเภอ ส่งดอกและช่อดอกให้โรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาตรี รพ.มหาสารคาม ส่วนกิ่ง ก้าน ราก ใบ นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน ขณะนี้ร่วมโครงการแล้ว 27 แห่ง คาดเริ่มปลูกมี.ย. 2564 โดยโรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาตรี ผ่านมาตรฐาน WHO-GMP จะเริ่มผลิตยาแผนไทย 3 ตำรับในเดือนเม.ย.นี้ ได้แก่ น้ำมันสนันไตรภพ ยารักษาโรคผิวหนังและโรคผิวหนัง และยาแก้ไอไม่หอบ ส่วนยาสารสกัดผลิตได้ทั้งสูตร CBD, THC : CBD, THC ในเดือน ส.ค. 2564 นอกจากนี้ ยังวางแผนสร้างผลิตภัณฑ์เด่นประจำจังหวัด อาทิ จ.ขอนแก่น ลูกประคบกัญชา และชาใบหม่อนกัญชา, จ.กาฬสินธุ์ ก้อนปรุงรสกัญชา ยาหม่อง น้ำมันเขียวมรกต มาส์กหน้าใส, จ.มหาสารคาม ชาอารมณ์ดี ปลาข้าวแค้นนาบิสส์, จ.ร้อยเอ็ด น้ำปลาร้าแซ่บกัญ คันแทนา เป็นต้น

สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้นในชุมชน เริ่มดำเนินการที่รพ.สต. 31 แห่ง อยู่ในขั้นตอนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเตรียมเอกสารขออนุญาต ส่วนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเปิดแล้ว 8 แห่ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 10 แห่ง คลินิกให้คำปรึกษากัญชา ยาหม่อง น้ำมันเขียวมรกต มาส์กหน้าใส, จ.มหาสารคาม ชาอารมณ์ดี ปลาข้าวแค้นนาบิสส์, จ.ร้อยเอ็ด น้ำปลาร้าแซ่บกัญ คันแทนา เป็นต้น

สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้นในชุมชน เริ่มดำเนินการที่รพ.สต. 31 แห่ง อยู่ในขั้นตอนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเตรียมเอกสารขออนุญาต ส่วนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเปิดแล้ว 8 แห่ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 10 แห่ง คลินิกให้คำปรึกษา 59 แห่ง ผู้รับบริการ 1,992 ครั้ง จ่ายยากัญชารวม 3,451 ขวด/ตำรับ มีบุคลากรทางการแพทย์ผ่านการอบรม 858 คน ในปี 2564 จะเปิดคลินิกกัญชาแบบบูรณาการเพิ่ม 64 แห่ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยอีก 77 แห่ง และเพิ่มการใช้ยากัญชาเป็น 2 เท่า

ออย.เรียกคืนใบอนุญาตนำเข้ากัญชง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ว่า บริษัทย่อย “สยาม เฮอเบิล เทค” ถูก ออย.เรียกคืนใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงโดยไม่แจ้งสาเหตุ ส่งผลให้ราคาหุ้นตก โดยบริษัทชี้แจงว่า ออย.เรียกคืนใบอนุญาตเพราะต้องแก้ไขแบบฟอร์มและรายละเอียดของใบอนุญาต แต่ไม่ได้แจ้งว่าจะตัดสิทธิ์การได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหรือไม่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ถึงจะทราบความชัดเจน ทำให้ ออย.ต้องชี้แจงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด ที่ต้องเรียกคืนใบอนุญาตชั่วคราวเนื่องจากคกก.ยาเสพติดมีคำสั่งให้ปรับรายละเอียดเท่านั้น ขณะที่นักลงทุนตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ DOD เป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจรัฐบาลที่มีอำนาจใน สส. อาจเป็นความตั้งใจเพื่อให้มีผลต่อราคาหุ้น DOD

ตรวจเยี่ยม จ.ศรีสะเกษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, acnews, thailandplus, innnews

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รพ.ศรีสะเกษ พร้อมกับเป็นประธานเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ จ.ศรีสะเกษ และเขตฯ 10 และงานวัน อสม.แห่งชาติ อ.อุทุมพรพิสัย พร้อมมอบนโยบายที่ รพ.กันทรลักษณ์ โดยได้กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน อสม.แห่งชาติ จ.ศรีสะเกษว่า อสม.เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีประสิทธิภาพจนได้รับความชื่นชมจากต่างประเทศ พร้อมทั้งขอบคุณที่เสียสละมาทำงานเพื่อส่วนรวม

ผลิตพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, tnnthailand)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดโครงการ Open House ม.รัตนบัณฑิต พร้อมเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หวังผลิตและพัฒนาพยาบาลวิชาชีพคุณภาพสู่ระดับสากล ช่วยทดแทนการขาดแคลนพยาบาลของไทย

เตือนพายุดูร้อัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, ChiangmaiNews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง และควรดื่มน้ำสะอาดที่ปลอดภัยที่เพียงพอ เหนียวน้ำไฟฟ้า ในช่วงฝนตกหนัก เพราะอาจทำให้เสี่ยงฟ้าผ่าได้

เตือนอากาศร้อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ช่วงอากาศร้อนจัดควรลดเวลาให้เด็กทำกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อป้องกันโรค Heat Stroke พร้อมแนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด

ปัญหาคนไร้สถานะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-สปสช. ร่วมกับ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย จัดการประชุม นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย เพื่อการพัฒนาสิทธิประโยชน์คนไทยที่มีปัญหาสถานะทางการทะเบียนในระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยที่ผ่านมา มีการลงนามความร่วมมือ 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย ก.มหาดไทย ก.ยุติธรรม ก.สาธารณสุข ก.การพัฒนาสังคมฯ กทม. สสส. องค์การ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ สปสช. เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้บทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน อาทิ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ฯ นำร่องตรวจพิสูจน์สถานะให้กับคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนใน 8 จังหวัดแล้ว ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ระยอง สุรินทร์ ศรีสะเกษ ตรัง สงขลา และกรุงเทพฯ ล่าสุด ช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาทางสถานะทางทะเบียนใน อ.สังขละบุรี อ.ท่าม่วง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และอำเภอใกล้เคียง 45 คน

สุขภาพเด็กแรกเกิดชายแดนใต้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, innnews

-นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กแรกเกิด - 5 ขวบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ก.มหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานหารือร่วมกับ ก.สาธารณสุข ก.ศึกษาธิการ ก.การพัฒนาสังคมฯ ศอ.บต. และสำนัก

ประเด็นข่าว

งบประมาณ เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โรคอ้วน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-สสส.-เครือข่ายคนไทยไร้พุง ระบุ คนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงถึง 20.8 ล้านคน เป็นหญิง 14 ล้านคน ชาย 6.8 ล้านคน เสี่ยงป่วยโรค NCDs และโรคอ้วน ยังเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพแย่ ภูมิคุ้มกันต่ำ ติดโควิด 19 อากาารรุนแรงและเสียชีวิต เร่งสร้างสังคม “ลดหวาน มัน เค็ม” ตระหนักภัยร้าย “น้ำหนักเกิน”

ถอนทะเบียนตำรับยาต้านแบคทีเรีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง สธ. ที่ 26/2564 เพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มีส่วนประกอบของยานีโอไมซินแบริเทรซิน หรือโทโรทริน จำนวน 4 ทะเบียนตำรับยา ดังนี้ 1.เลขทะเบียน 2A 296/31 ชื่อการค้า BRYROCIN LOZENGES ผู้รับอนุญาต บ. ไบร่วด์ ฟาร์มาซูติคอล จก. 2.เลขทะเบียน 2A 28/57 ชื่อการค้า BACAL LOZENGES ผู้รับอนุญาต บ. แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอร์ริง จก. 3.เลขทะเบียน 2A 29/57 ชื่อการค้า TROCACIN LOZENGES ผู้รับอนุญาต บ. แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอร์ริง จก. 4.เลขทะเบียน 2A 121/58 ชื่อการค้า TACORCIN ผู้รับอนุญาต บ. เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จก. หากผู้รับอนุญาตไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวัน

ข้าวปลอม กินแล้วนอนเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งหลอดเลือด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-กรณีการเผยแพร่ข้อมูลว่าหากกินแล้วนอนบ่อยๆ ทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหลอดเลือด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าการกินแล้วนอนเสี่ยงเกิดเป็นโรคมะเร็งหลอดเลือด แต่พฤติกรรมกินแล้วนอนส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้าน จึงควรเว้นระยะเวลาการรับประทานอาหารและการนอนให้ห่างกันอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง

แมงดาพิษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายสมชาย อานามพงษ์ ประธานประชาคมหมู่บ้านคลองสน หมู่ 3 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า ช่วงเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา มีชาวประมงนำแมงดาถ้วยหางกลมไปทำยาไล่แมงดา ถูกพิษรุนแรงเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย ทำให้คนไม่กล้ากินไข่แมงดาทะเล แมงดาทะเล (แมงดาจาน) ขายไม่ค่อยได้ ด้านนายบูรินทร์ ไตรรัตน์ สสอ.เกาะช้าง กล่าวว่า แมงดาทะเลมี 2 ชนิด คือ แมงดาถ้วย และแมงดาจาน ส่วนใหญ่คนทั่วไปนิยมบริโภคไข่แมงดาจาน หากได้รับพิษจากการกินไข่แมงดา ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะหากกินมากและไปพบแพทย์ช้าอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้